

Số /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện phát triển Du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2022

Thực hiện Công văn số 1215/SVHTTDL-QLDT ngày 02/11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch, dịch vụ bền vững năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng báo cáo tình hình thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hà Quảng là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 810,96km², địa hình chủ yếu là núi đá vôi bị chia cắt mạnh, được hình thành hai tiểu vùng rõ rệt là vùng thấp và vùng cao. Có 8 xã biên giới giáp với Trung Quốc, với tổng chiều dài đường biên giới 71,594 km, có 01 cửa khẩu quốc gia (Cửa khẩu Sóc Giang) và nhiều đường mòn lối mở. Hà Quảng có tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ, du lịch, trên địa bàn huyện có đủ 02 loại tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch tự nhiên¹ và Tài nguyên du lịch văn hóa². Đặc biệt trên địa bàn huyện có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, khu di tích lịch sử Kim Đồng và nhiều địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có các điểm di sản địa chất, văn hóa có giá trị được UNETSCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; được thiên nhiên ưu đãi có nhiều danh lam thắng cảnh; có sự giao thoa văn hóa của các dân tộc anh em cùng sinh sống là: Nùng, Tày, Mông, Dao và Kinh, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng riêng, phong tục tập quán, tiếng nói, trang phục dân tộc riêng; có làn điệu dân ca, dân vũ riêng; có nhiều lễ hội truyền thống gắn với bản sắc từng dân tộc, vùng miền. Đặc biệt lễ hội về nguồn Pác Bó, Hội thi Bò xuân và Ngày hội văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch đã từng bước thu hút khách du lịch đến tham quan tại huyện; có tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối với Hòa An, thành phố Cao Bằng và các tỉnh phía Nam; Tuyến quốc lộ số 4A theo hướng Đông kết nối huyện Hà Quảng sang huyện Trùng Khánh, hướng Tây kết nối huyện Hà Quảng sang các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình. Tương lai, tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển các tuor, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

¹ Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

² Bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác chỉ đạo, điều hành về triển khai nội dung phát triển Du lịch, dịch vụ

- Với tiềm năng lợi thế của huyện Hà Quảng trong việc phát triển du lịch, dịch vụ, trong thời gian qua huyện Hà Quảng luôn bám sát các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển du lịch để chỉ đạo, định hướng việc phát triển du lịch của huyện đảm bảo theo định hướng của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Năm 2021 Hà Quảng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 23/4/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng (khóa XX) về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU gồm 39 thành viên, do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết.

- Trong năm 2022, huyện đã bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (số 78/2021/NQ-HĐND) để có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện từng bước đã đạt được kết quả. Đặc biệt là chỉ đạo xây dựng 02 mô hình du lịch cộng đồng tại Năm Ngựa, xã Ngọc Động và xây dựng đội văn nghệ dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng từng bước đi vào động có hiệu quả. Tận dụng tối đa các nguồn vốn từ các chương trình MTQG và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ phát triển du lịch dịch vụ đảm bảo đúng theo quy định.

2. Về ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển Du lịch, dịch vụ

- Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 23/4/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng (khóa XX) Về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025;

- Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng Về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch số 1284/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng Về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng năm.

- Quyết định số 421-QĐ/HU ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Huyện ủy, Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 – 2025.

- Kế hoạch số 684/KH - BCD, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về phát triển dịch vụ du lịch huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch số 707/KH - BCD, ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về phát triển dịch vụ du lịch huyện Hà Quảng năm 2022.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác Quy hoạch, đầu tư du lịch

- Năm 2022 UBND huyện định hướng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tham mưu xây dựng quy hoạch các điểm có tiềm năng về phát triển du lịch đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của huyện và quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh. Các điểm dự kiến đưa vào quy hoạch như: Bãi Tình (xã Thanh Long), Nặm Ngùa, Lũng Tó (xã Ngọc Động), Lũng Luông, Kéo Yên (xã Lũng Nặm),.. Tuy nhiên việc xây dựng quy hoạch hiện nay huyện vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đối với việc đầu tư, triển khai các dự án du lịch, hạ tầng du lịch: Năm 2022, UBND huyện đã đầu tư hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại khu vực Nặm Ngùa, xã Ngọc Động. Huyện đã tuyên truyền, vận động các hộ dân cư tại khu vực Nặm Ngùa (16 hộ dân) tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện mô hình du lịch cộng đồng, đóng góp 5.000.000đ/1 hộ mua xi măng, gỗ, tre ... để cải tạo, chỉnh trang điểm du lịch Nặm Ngùa. UBND xã Ngọc Động đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc thành lập nhóm du lịch cộng đồng xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động; UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý điểm du lịch Nặm Ngùa (QĐ số 4716/QĐ-UBND, ngày 31/10/2022) và Quy chế hoạt động của BQL điểm du lịch Nặm Ngùa (QĐ số 4725/QĐ-UBND, ngày 31/10/2022) để quản lý hoạt động đúng quy định.

Trong giai đoạn đầu triển khai Mô hình điểm du lịch tại Nặm Ngùa, huyện Hà Quảng đã hỗ trợ kinh phí 146.500.000 (*mức hỗ trợ căn cứ theo Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025*) với các nội dung đầu tư triển khai: Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng, hỗ trợ trang trí khuôn viên, hệ thống cảnh quan, hỗ trợ kinh phí chỉnh trang mái ngói âm dương cho 03 hộ làm Homestay; chỉ đạo thành lập đội văn nghệ quần chúng tại Nặm Ngùa hướng đến phục vụ khách du lịch.

2. Về phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch

- Về công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Trong năm 2022 UBND huyện Hà Quảng thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của huyện trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử huyện nhằm quảng bá về Hà Quảng đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đoàn làm phim thực hiện các Video clip về Hà Quảng để quảng bá du lịch Hà Quảng như: phối hợp hỗ trợ đoàn làm phim CVĐC toàn cầu UNESCO xây dựng phim quảng bá về CVĐC Non nước Cao Bằng; phối hợp đoàn làm phim Truyền thông và sản xuất truyền

hình Việt Nam làm phim quảng bá du lịch thực hiện quay các tập phim giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, điểm đến về Du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng; phối hợp với Đoàn làm phim tài liệu Trung tâm báo chí và hợp tác Truyền thông quốc tế, Cục thông tin đối ngoại, Bộ TTTT xây dựng phim tài liệu tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch (Khẩu sli Nà Giàng) và các điểm danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện; đoàn làm phim Kênh Nông nghiệp-Nông thôn- Nông dân (VTC16) thực hiện chương trình sản xuất phim tài liệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng,..đã từng bước đưa hình ảnh của huyện đến với nhân dân, du khách trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế. Đồng thời huyện cũng chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện để tăng cường công tác truyền thông, tiêu biểu như tổ chức hoạt động “Ngày hội đọc sách” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; cuộc thi video “Em là hướng dẫn viên du lịch”; tổ chức “Đêm hội sắc màu dân tộc”; Ra mắt đội văn nghệ phục vụ du lịch tại sân chơi cuối tuần tại Thị trấn Thông Nông; xây dựng các video hội thi tuyên truyền, quảng bá quảng bá về các điểm di tích lịch sử cách mạng, các điểm CVĐC, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện,..dự kiến sẽ trao giải thưởng tại hoạt động Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Hà Quảng dự kiến thực hiện vào cuối tháng 11/2022.

- Việc phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch: Trong năm 2022 UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành một số mô hình sản phẩm du lịch như: du lịch về đêm tại phố đi bộ thị trấn Thông Nông, mô hình du lịch sinh thái Nông nghiệp (dưa lười) tại Pác Bó. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện thêm một số loại hình du lịch văn hóa, lịch sử gắn với các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện; tiếp tục phát huy du lịch lễ hội, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm vùng cao lục khu Hà Quảng,.. nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, lưu trú tại huyện.

3. Về ứng dụng Công nghệ thông tin trong phát triển du lịch:

- Tiếp tục phối hợp với các nhà mạng VINAPHONE, VIETTEL, ..nghiên cứu đề xuất lắp đặt thêm các trạm BTS tại các khu, điểm du lịch của huyện. Hiện nay đơn vị VINAPHONE đã khảo sát để đầu tư xây dựng 01 trạm BTS tại khu vực Nặm Ngùa, xã Ngọc Động để đảm bảo công tác thông tin phục vụ nhân dân, phục vụ du lịch.

4. Về công tác tập huấn phát triển du lịch

- Xác định rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là một trong những nội dung quan trọng góp phần thành công cho sự phát triển của du lịch. Do vậy, năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công 02 lớp tập huấn về công tác du lịch trên địa bàn huyện và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

+ Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 03/8/2022 tổ chức lớp tập huấn (đợt 1) tại xã Ngọc Động với sự tham gia của hơn 50 học viên là những hộ gia đình đăng ký tham gia mô hình du lịch tại địa bàn xã Ngọc Động, Thanh Long; cán bộ, công chức văn hóa tại các xã hiện đang triển khai các mô hình du lịch. Trong

khuôn khổ chương trình, các học viên đã được tham quan thực tế các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn huyện Nguyên Bình, đặc biệt là được trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại Hoài Khao, Nguyên Bình.

+ Từ ngày 17/8 – 19/8/2022 tổ chức lớp tập huấn (đợt 2) năm 2022 với sự tham gia của hơn 70 học viên. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình, điểm du lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

5. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

- Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa: huyện Hà Quảng có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Nùng, Tày, Mông, Dao và Kinh, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng riêng, phong tục tập quán, tiếng nói, trang phục dân tộc riêng; có làn điệu dân ca, dân vũ riêng như hát Then, đàn tính, lượn Nàng ới (dân tộc Tày); Tài Sli, Dá Hai, Hà Lều (dân tộc Nùng); hát lượn (dân tộc Dao Đỏ), Múa khèn (dân tộc Mông),...hàng năm huyện đều xây dựng kế hoạch mở các lớp năng khiếu trong dịp nghỉ hè cho các em thiếu nhi, tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Năm 2022, huyện chỉ đạo xây dựng, thành lập 148/195 đội văn nghệ xóm, TDP; 01 đội Thông tin lưu động huyện; 21 đội văn nghệ xã, thị trấn và 01 chi hội Hội bảo tồn dân ca của huyện; 01 đội văn nghệ đặc thù phục vụ du lịch. Nhìn chung các đội văn nghệ đều phát huy được giá trị văn hóa truyền thống địa phương thông qua các ngày lễ, tết, các hoạt động du lịch, các sự kiện văn hóa tại các địa phương.

- Công tác khôi phục, bảo tồn, nâng cấp các lễ hội: Hà Quảng có nhiều lễ hội truyền thống gắn với bản sắc từng dân tộc, vùng miền: Có 03 lễ hội cấp huyện (lễ hội về nguồn Pác Bó, Hội thi Bò xuân và Ngày hội văn hóa dân tộc Mông); cấp xã có 12 lễ hội truyền thống, tiêu biểu như: lễ hội truyền thống mừng 9 tháng giêng xã Sóc Hà, lễ hội leo cột mỡ xã Cấn Nông, lễ hội chọi chim xã Thượng Thôn,...Các lễ hội được tổ chức chủ yếu gắn với các hoạt động đón tết cổ truyền của dân tộc tại các địa phương. Các lễ hội được địa phương quan tâm, chỉ đạo tổ chức đảm bảo đúng phong tục tập quán địa phương.

- Đối với công tác bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống: Hiện nay trên địa bàn huyện có 5 làng nghề truyền thống đang hoạt động: Làng nghề dệt thổ cẩm Luống Nọi (xã Ngọc Đào), Làng nghề làm bánh Khẩu Shi Nà Giàng (xã Ngọc Đào), làng nghề giấy bản Nà Mạ (xã Trường Hà), hương thảo mộc Nà Kéo (xã Trường Hà), làng nghề làm giấy bản (xóm Lũng Quang, thị trấn Thông Nông). Đây là những làng nghề có lịch sử hình thành lâu đời, sản xuất những sản phẩm thủ công truyền thống. Các làng nghề tạo việc làm ổn định cho các hộ dân địa phương, là điều kiện để khai thác trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm du lịch. Hiện nay các làng nghề đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện phát triển, tuy nhiên sản phẩm làng nghề vẫn mang tính chất sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, tiêu thụ chủ yếu tại địa phương và các vùng lân cận; cơ sở

vật chất các làng nghề chưa được đầu tư tương xứng, vì vậy chưa phát huy được tối đa lợi thế gắn với phát triển du lịch.

- Về di tích lịch sử cách mạng, văn hóa: huyện Hà Quảng có 12 điểm di tích đã được xếp hạng³; có 6 điểm di sản địa chất, văn hóa được công nhận là điểm CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng⁴. Trong những năm qua công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm, chỉ đạo. Các điểm di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đều xây dựng Ban quản lý, quy chế hoạt động của di tích, đồng thời giao cho các đoàn thể chính trị xã hội xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn có di tích phối hợp trực tiếp quản lý và thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để ôn lại lịch sử truyền thống quê hương cách mạng. Tuy nhiên việc đầu tư, tôn tạo di tích vẫn còn nhiều hạn chế do huyện chưa chủ động được nguồn kinh phí để cải tạo, tu bổ di tích. Trong tương lai, các điểm di tích này có thể kết nối với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để khai thác du lịch lịch sử, du lịch biên giới,...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Trong năm 2022, công tác triển khai chương trình phát triển dịch vụ, du lịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các Sở, ngành của tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ về công tác chuyên môn của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Vì vậy việc phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn Hà Quảng từng bước được cải thiện, nhận thức của nhân dân tại một số khu, điểm có tiềm năng phát triển du lịch đã mạnh dạn đầu tư du lịch tăng thêm thu nhập hộ gia đình. Việc thực hiện các mô hình du lịch luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, vì vậy các mô hình du lịch dần được hình thành, thu hút đông đảo du khách đến tham quan tại địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế

-Việc thu hút đầu tư và đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch còn gặp nhiều khó khăn.

- Mô hình du lịch tại Năm Ngựa đã bước đầu hình thành, tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh tại địa phương.

- Quá trình phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh và di tích cấp Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, còn

³ + 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt là di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; 01 di tích quốc gia là di tích lịch sử Kim Đồng; 10 di tích cấp tỉnh gồm: di tích Khuổi Slán (xã Đào Ngan, nay là xã Ngọc Đào); di tích Hang Phía Nội, di tích Lũng Cát, di tích Ngâm Đảo, di tích Làng Chiến đấu Lũng Lòong, di tích nền nhà đồng chí Nông Hiền Hữu (xã Nà Sác, nay là xã Trường Hà); di tích lịch sử văn hóa đền thờ Nùng Trí Cao (xã Sóc Hà); di tích lịch sử phja tọc (Thị trấn Thông Nông); di tích khảo cổ hang Ngườm Vài, di tích danh lam thắng cảnh Đòng Bó Ngâm (xã Cấn Yên).

⁴ Làng nghề Dệt thổ cẩm Luống Nội; điểm ngắm cảnh quan Kéo Yên; điểm hóa thạch Cúc đá Lũng Luông; Đền Thờ Nùng Trí Cao Sóc Hà; điểm Thung lũng treo Sóc Giang và Quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

lúng túng trong việc thực hiện các nấc bước xây dựng hồ sơ di tích đối với việc nâng cấp xếp hạng di tích Quốc gia cũng như việc xây dựng hồ sơ trình xếp hạng các di tích chưa được công nhận trên địa bàn huyện.

- Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu do các xã, thị trấn chủ trì còn chậm, chưa chủ động trao đổi, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc lồng ghép, triển khai các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch, nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc trên địa bàn.

- Việc kết nối tuor/tuyến du lịch kết nối từng bước đã được hình thành, tuy nhiên chưa rõ nét, chưa thu hút được du khách lưu trú dài ngày; việc tổ chức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đến thăm quan, nghiên cứu, học tập tại các điểm di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện nhưng còn hạn chế.

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Chưa có cơ chế, chính sách thu hút được các nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn trên địa bàn để tạo động lực cho phát triển du lịch nhanh, bền vững; chưa xây dựng được các cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên; chính sách hỗ trợ cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình, dịch vụ du lịch.

- Nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng về năng lực, đa số cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở chưa qua đào tạo nghiệp vụ du lịch nên tham mưu chuyên môn chưa sâu và hiệu quả.

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, người dân địa phương về du lịch, nhất là tại các vùng có tiềm năng phát triển còn chưa cao, chưa thật sự mạnh dạn để đầu tư phát triển du lịch.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 23/4/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng (khóa XX) Về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025;

2. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú: xây dựng các video clip, phóng sự, các hội thi tìm hiểu về du lịch,..

3. Sử dụng tối đa, hiệu quả các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG đầu tư cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại huyện; phát huy đội văn nghệ chủ chốt của huyện; các đội văn nghệ xã, thị trấn, đội văn nghệ xóm, tổ dân phố trên địa bàn, đảm bảo chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ, lễ hội, phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

5. Tiếp tục tham mưu xếp hạng, nâng cấp các di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa trên địa bàn huyện. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ, du lịch phát triển đồng bộ.

6. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội truyền thống địa phương gắn với công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa, con người, du lịch Hà Quảng.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Sở VH TTDL tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy nhanh tiến độ tham mưu hoàn thiện hồ sơ di tích để trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với các di tích chưa được xếp hạng; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ đề nghị Bộ VH TTDL nâng cấp, xếp hạng di tích Quốc gia đối với di tích Lũng Cát, xã Trường Hà nhằm kết nối du lịch lịch sử cách mạng trên địa bàn Hà Quảng.

- Hỗ trợ huyện khảo sát, đánh giá điểm du lịch Năm Ngựa, hướng dẫn huyện xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh có Quyết định công nhận điểm du lịch tại Năm Ngựa, xã Ngọc Động.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.

Nơi nhận:

- Sở VH TTDL tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH TT (Thảo, Bắc).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương